



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 22 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,655 ราย ป่วยสะสม 453,132 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,921 ราย หายป่วยสะสม 312,377 ราย ยังรักษาอยู่ 137,058 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 87 ราย เสียชีวิตสะสม 3,697 ราย รับวัคซีนสะสม 15,084,696 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 193,352,145 ราย เสียชีวิต 4,150,577 ราย รักษาหาย 175,698,961 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ พบเด็กป่วยโควิดกว่า 4 ล้านคนแล้ว แอฟริกาใต้ จะผลิตวัคซีนโควิดของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทค รัสเซีย ตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด 19 ภายในเดือน พ.ย. อินเดีย พบผู้ป่วยรายต่ำกว่า 4 หมื่นราย เสียชีวิตกว่า 4 พันราย จีน รัฐบาลคัดค้าน WHO กลับมาตรวจสอบสถานที่หลายแห่งในจีนเพื่อค้นหาต้นตอโรคโควิด 19 ว่าไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่ทางการเริ่มฉีดวัคซีนให้เยาวชน 12-17 ปี ออสเตรเลีย นายกฯ ขอโทษประชาชนฉีดวัคซีนช้า ได้หวั่น สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่ม 36 ล้านโดส เมียนมา กักตัวหญิงไทยติดโควิดทำขี้เหล็กข้ามแดนกลับคนแรกยังเหลือตกค้างอีกนับร้อย

ประเด็นสำคัญ

1. ทหารขอวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, kapok, sanook, thebangkok

-โลกออนไลน์เผยแพร่เอกสารจากกองทหาร สังกัดกรมทหารแห่งหนึ่ง ส่งถึงเลขาธิการสภาอากาศไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว ล่าสุด เพจทหารหลังกองพันได้โพสต์ภาพเอกสารดังกล่าว ระบุว่าเป็นเอกสารปลอม เนื่องจากหนังสือที่ส่งออกจากกองทัพไทย ผู้ลงนามต้องเป็นระดับเจ้ากรมขึ้นไป แต่ในเอกสารเป็นระดับผู้อำนวยการกองเท่านั้น

2. เสนอหยุดซื้อซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-น.พ.บุญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความว่า ประเทศไทยสั่งจองวัคซีนแอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส วัคซีนซิโนแวค 19 ล้านโดส วัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ทอยยส่งในปีนี้ เสนอให้ไทยควรหยุดสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวครุ่นปัจจุบัน จนกว่าจะมีวัคซีนรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ทุกชนิด

3. โครงการส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, topnews, isranews, infoquest)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สปสช. สพฉ. ทบ. และก.คมนาคม ได้ร่วมมือกันจัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด 19 ในกทม.และปริมณฑล ที่อาการไม่รุนแรงและต้องการกลับไปรักษาที่ยังภูมิลำเนา โดยติดต่อได้ที่สายด่วน 1330 กด 15 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <https://crmdci.nhso.go.th/> ซึ่งจะประสานจังหวัดปลายทาง เพื่อรับเข้ารักษาที่ รพ.หรือรพ.สนาม โดยมีมาตรการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้มงวด ปลอดภัย ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคและสพฉ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า เพื่อแก้ปัญหาสายด่วน 1330 มีการใช้งานจำนวนมาก จึงได้เปิดช่องทางเว็บไซต์ <https://crmdci.nhso.go.th/> เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในกทม.และปริมณฑลที่ต้องการกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนได้แทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดโครงการรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 กลับไปรักษาตัวภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ โดยจัดตั้ง Community Isolation มีเตียงรองรับผู้ป่วย 6 จังหวัด รวม 5,876 เตียง พร้อมรับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผ่านสายด่วน 1330 วันที่ 21 ก.ค. 2564 รวม 6 จังหวัด 4,464 เตียง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายนิกร จ่านอง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ประธานมูลนิธิประชาชนปลอดภัย สนับสนุนโครงการส่งตัวผู้ป่วยติดโควิด 19 กลับภูมิลำเนา และมีข้อเสนอแนะ 1.สธ. ต้องตั้ง NEOC โดยด่วน เพื่อประมวลสถานการณ์ประจำวัน และที่สำคัญต้องกำหนดวิธีการในการส่งกลับ 2.ต้องTele conference กับ ผอ.รพ.รวมถึง นพ.สสจ. เพื่อทำความเข้าใจ 3.ทุกจังหวัดตั้ง PEOC รับแจ้งข่าว การส่งกลับจาก กทม. ปริมณฑล และอาจสนับสนุนยานพาหนะในการลำเลียงผู้ป่วยออกจาก กทม. 4.มีการรายงานติดตามประเมินผล และปรับยุทธวิธีตามสถานการณ์

4. ประสิทธิภาพวัคซีนสลับชนิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยืนยันการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดไม่มีข้อห้ามหากไม่แพ้วัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์สามารถฉีดได้ โดยวัคซีนเชื้อตายและโปรตีนซับยูนิตจะสร้างภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B cells ที่จะสร้างแอนติบอดีออกมาในกระแสเลือดและป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ ส่วน mRNA และไวรัสเวกเตอร์ จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด T cells ที่ไปฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B cells ให้สร้างแอนติบอดี การสลับชนิดจึงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สูงสู้สายพันธุ์เดลตาได้ในเวลาเร็วขึ้น ซึ่งไม่มีรายงานภาวะแทรกซ้อนที่ต่างจากการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน

5. ผู้เสียชีวิตตามถนน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, thejournalistclub, springnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานหาทางลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่รออยู่ที่บ้าน ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่ สธ. ต้องหาวิธีการให้คนเหล่านี้จะมารูฟ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ร.ต.ท.เตมีย์ นาคริทธิ์ รองสว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าอาคารแห่งหนึ่ง ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นชายไม่ทราบชื่อ ไม่มีเอกสารประจำตัว คาดว่าเป็นคนเร่ร่อน ได้แจ้งแพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ ร่วมชันสูตรพลิกศพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, innnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ชุมชนนางลิ้นจี่ ซอย 2 ชุมชนพัฒนาสิน มีเจ้าหน้าที่สวมชุด PPE เข้าไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ ให้การรักษาพยาบาลผู้ที่ยังไม่มีอาการมาก ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการได้ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.หลัก รพ.สนาม และศูนย์พักคอย โดยนายอนุทินจะเดินทางเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดต่อที่ชุมชนตากสิน ซอย 7 และชุมชนซอยเทอดไท 19 รวมทั้งหมด 3 จุด พร้อมนำผู้ป่วยส่งรพ. 4 คน

6. ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-เพจไทยคู่ฟ้า ระบุ จากกรณีมีสถานพยาบาลเรียกเก็บค่าจองเตียงจากผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งที่ยังไม่มีการรักษา ตามกฎหมายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลห้ามตั้งเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการรักษา แล้วนำหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเบิกจากสปสช. การเรียกเก็บเงินค่าจองเตียง ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อประกันว่าจะได้เตียงรักษา ว่า สธ.รับทราบและจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด หากพบเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้ร้องเรียนสายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426 ส่วนรพ.เอกชนที่เรียกเก็บเงินขอให้ยุติการกระทำ หากดำเนินการอยู่ จะเอาผิดตามกฎหมาย

7. ปรับแนวทางให้ยาฟ้าวิพราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai, pptvhd

-กรมการแพทย์ ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด 19 ดังนี้ 1.ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีอาการ จะเน้นให้กักตัว ยังไม่ให้ยาด้านไวรัส โดยอาจมีดุลยพินิจให้ยาฟ้าทะลายโจรแทน 2.ผู้ป่วยอาการ

ไม่รุนแรง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เริ่มให้ favipiravir โดยเร็วที่สุดเมื่อมีอาการ 3 ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง จะให้ favipiravir ให้เร็วที่สุดเป็นระยะเวลา 5 วัน หรือมากกว่า 4 ผู้ที่มีอาการรุนแรง แนะนำให้ favipiravir 5-10 วัน ขึ้นกับอาการทางคลินิก ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชนจะเข้าถึง favipiravir ได้เร็วขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-อ.ย. อนุมัติทะเบียนยา favipiravir ที่องค์การเภสัชกรรมวิจัย พัฒนา และผลิตเองแล้ว เมื่อ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ต้นเดือน ส.ค. ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในรพ. สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ก.ค. 2564 กำหนดให้ favipiravir โดยเร็วที่สุดเมื่อมีอาการ

8.การใช้ฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (pptvhd, springnews)

-อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดให้ลงทะเบียนรับยาฟ้าทะลายโจรฟรีผ่านช่องทางไลน์ @FahFirstAID โดยแจ้งรายละเอียด จากนั้นจะจัดส่งยาที่มีปริมาณเพียงพอในการรักษาโรคให้ถึงบ้าน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้วและรอเข้าสู่รพ. 2.กลุ่มที่กำลังรอผลตรวจ หรือรอเข้าสู่การตรวจ 3.กลุ่มผู้ใกล้ชิดหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง ส่วนผู้ที่ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 ด้วยตัวเอง ต้องตรวจสอบปริมาณสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ให้เพียงพอต่อการรักษาโรค ไม่แนะนำให้รับประทานใบสด หรือนำมาบดผงรับประทาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ระบุ ใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ผลการวิจัยจากรพ.สมุทรปราการ และเรือนจำได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่รพ.สนามห้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นำมาใช้กับคนไข้ได้ผล ทั้งนี้ การใช้ต้องอยู่ในการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งกองขยายพันธุ์พืชนำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์และต่อยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสนับสนุนการรักษาโควิด-19 คาดว่าจะสามารถมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. 2564 รวม 5 แสนต้น

9.ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตั้งแต่สธ.มีนโยบายใช้ชุดตรวจ ATK คัดกรองกรณีผู้ป่วยสงสัยโควิด-19 และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ กทม.และ สธ. นำร่องตรวจในชุมชนกว่า 50,000 ราย พบผลบวกประมาณกว่า 10% เทียบกับการตรวจมาตรฐาน RT-PCR พบว่ามีความผิดพลาดไม่เกิน 3% ในสัปดาห์นี้มีมติขยายเพิ่มชุดตรวจ ATK ไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางส่วน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดหา และกรมควบคุมโรคจะวางแผนในการกระจายชุดตรวจ ATK

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษา สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า เมื่อใช้ชุดตรวจ ATK กรณีผลเป็นบวก ต้องประสานสายด่วน 1330 กด 15 อาการรุนแรงโทร. 1669 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา รวมไปถึงการดูแลตัวเองในเบื้องต้น หรือในกรณีทีมแพทย์เชิงรุกเข้าไปตรวจพบผลเป็นบวก จะประเมินอาการว่ามีความจำเป็นในการเข้าสู่สถานพยาบาล และแม้ว่าจะมีผลตรวจเป็นลบ ก็ยังต้องป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด และอาจตรวจซ้ำโดยเว้นระยะเวลา 3-5 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องไม่ต้องใช้ผลตรวจด้วย RT-PCR หากผลตรวจโดย ATK เป็นบวก ว่า หากใช้ชุดตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้กักตัวดูแลตัวเองที่บ้าน ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ แต่หากต้องดูแลรักษาที่ชุมชน หรือต้องเข้ารักษาในรพ. จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ เพราะชุดตรวจ ATK มีผลบวกสูงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อาจจะไม่ได้ติดเชื้อจริงมาอยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ที่อาคารนิมิตบุรุษทำ RT-PCR แรก รับและส่งต่อ แต่หากกทม.พร้อมทำจะมีจุดเพิ่มและรับคนไข้ได้มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ทีมแพทย์ชนบท จ.นครศรีธรรมราช 37 คน นำโดย นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล เดินทางมาเปิดจุดตรวจเชิงรุกโดยใช้ rapid test ที่วัดเลา ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน และละแวกใกล้เคียงกว่า 2,000 คน เป้าหมายตรวจตามชุมชนต่างๆ

ในกทม.ระหว่าง 21-23 ก.ค. โดยได้รับการสนับสนุนจากสปสช. จากการตรวจคัดกรองวันที่ 21 ก.ค. 1,700 คน พบผู้ติดเชื้อถึงร้อยละ 31 ต่างจากเมื่อกลางเดือน ก.ค. ที่ทีมแพทย์ชนบทขึ้นมาตรวจพบผู้ติดเชื้อร้อยละ 9-10 เท่านั้น อยากรู้ให้หน่วยงานสาธารณสุขของกทม. จัดนักระบาดวิทยามาสอบสวนโรค เพื่อควบคุมและกำกับผู้ติดเชื้อไม่ให้มีการแพร่กระจาย จากนั้นได้ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนในชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ และชุมชนอับดุลรอมาน เขตมีนบุรี มีผู้เข้ารับตรวจ 173 คน ผลเป็นบวก 21 คน

-ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สปคม. ลงพื้นที่ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว สตรีตั้งครรภ์ และเด็ก รวมทั้งผู้มีอาการป่วยต้องสงสัย 40 คน ด้วยชุดตรวจ rapid test พบผลบวก 3 คน ประธานผู้นำชุมชนและครอบครัวให้แยกกักตัว และไปตรวจเชื้อด้วยวิธี RP-PCR อีกครั้งที่จุดตรวจสำนักงานเขตราชเทวี ก่อนเข้าระบบการรักษาต่อไป

10.ชี้แจงกรมธ.ประเด็นโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ thaipbs

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจง กรมธ.งบประมาณปี 2565 เตรียมนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม 9.7 ล้านโดส ในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อส่งมอบให้องค์กรเอกชนและอปท. ยืนยันจัดซื้อผ่านบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน โดยกรมธ.ได้สอบถามกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 และมีข้อทักท้วงว่า ข้อมูลของหน่วยงานเป็นข้อมูลผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ยังไม่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ข้อมูล

11.เรียกร้องให้ทบทุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายปริญญา พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้ ศบค.เร่งทบทุนมาตรการสั่งปิดร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การสั่งปิดสร้างผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจในภาพรวม พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก่วิกฤตขาดแคลนเตียง ดังนี้ 1.เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและอนุมัติการนำเข้า Rapid Antigen Test Kits อย่างเร่งด่วน 2.ปรับเปลี่ยนสถานที่เป็นศูนย์พักพิง แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนแออัด 3.เร่งแจกยาฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงเร่งจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ 4.ปลดล็อกการจัดซื้อวัคซีนให้มีความคล่องตัว โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีน mRNA 5.ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจน 6.เยียวยาผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือปิดกิจการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

12.รพ.ให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-นายณวัฒน์ อิศรไกรศิลป์ พิธีกรชื่อดังที่อยู่ระหว่างรักษาโรคโควิด-19 ในรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง โสฬผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า นพ.วิชัย ทวีปวรเดช รอง ผอ.รพ.ปิยะเวท แจ้งให้ออกจากรพ.กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านทั้งที่ยังไม่หายป่วย ส่งผลให้มีผู้ไปคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายในเฟซบุ๊กของ นพ.วิชัย จำนวนมาก ทั้งนี้ มีรายงานว่าสาเหตุที่นายณวัฒน์ถูกแจ้งให้ออกจากรพ.ก่อนกำหนดเนื่องจากกระทำผิดกฎของรพ. ในการปิดบังกล้องวงจรปิดในห้องพัก และโลฟัสตทุกวัน

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ชี้แจงว่า ได้ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยอาการหนักและดีขึ้นอยู่ในระยะพักฟื้น จึงให้ผู้ป่วยไปพักฟื้นที่ Hospitel หรือให้กลับไปกักตัวที่บ้านเพื่อจัดเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด-19 รายอื่นซึ่งมีความจำเป็นจะต้องรักษาในสถานพยาบาล โดยนายณวัฒน์อยู่รพ.มาแล้ว 22 วัน

13.เร่งจัดตั้งรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ผจก., thestandard, posttoday)

-นายกฯ สั่งการทุกเหล่าทัพประสานกับ สธ. ปรับปรุงสโมสรถหารและตำรวจในพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยหรือรพ.สนามตามความเหมาะสม เพื่อรองรับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และให้ กท.ประสานกับ อว. จัดตั้งรพ.สนามร่วมกับรพ.สังกัดมหาวิทยาลัย เสริมไปด้วย พร้อมทั้งให้กองทัพจัดกำลังทหารจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ร่วมกับกทม. ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ทันทีภายใต้มาตรการที่สาธารณสุขกำหนด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ผ.ท.บ. สั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศใช้อาคารสโมสรหรืออาคารเอนกประสงค์ในค่ายทหารเป็นรพ.สนาม ศูนย์คัดกรองเพื่อดูแลผู้ป่วยสีเขียวเบื้องต้น ซึ่งพื้นที่กทม. จะใช้สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี จัดตั้งรพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 300-400 เตียง

-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้สโมสรตำรวจเป็นสถานที่จัดตั้งรพ.สนาม เบื้องต้นจะเปิดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยได้ 40-50 เตียง กำลังขยายการปรับปรุงพื้นที่ เมื่อเสร็จสิ้นคาดว่าจะรองรับได้ 200 เตียง

-ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการจัดตั้ง Modular ICU ของรพ.สนามราชพิพัฒน์ 1 อาคารที่ 2 เพื่อรับผู้ป่วยโควิดสีแดงเสร็จแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงการปรับปรุงและทดสอบระบบเล็กน้อย

14.ลดความแออัดที่ศูนย์ฉีดบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติ, TNN, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, pptvhd, INN)

-ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศเวลาให้บริการวัคซีน COVID-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม ที่จะเข้ารับวัคซีน AZ เข็ม 1 แบบ On-site เป็น 13.00-17.00 น. เริ่ม 23-31 ก.ค. 2564 ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จะเข้ารับวัคซีน AZ เข็ม 1 แบบ On-site ยังเป็นเวลาเดิม 09.00-17.00 น.

15.ปัตตานีขาดอุปกรณ์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.ปัตตานี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 22 ก.ค. เพิ่มอีก 289 คน และรอผลตรวจอีกหลายพันคน ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE ชุดกาวน์พลาสติก ถุงหุ้มขา หมวกคลุมผม เริ่มขาดแคลน และผู้ป่วยยังมีการปกปิดใบหน้า ทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องติดเชื้อและถูกกักตัวหลายคน ล่าสุดรพ.หนองจิกเตียงเต็ม ผู้ป่วยต้องกลับไปที่ศูนย์กักตัวใกล้บ้าน เช่นเดียวกับอีกหลายรพ.ที่มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนมากจนรองรับไม่ไหว

16.ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งนำคนเข้าศูนย์พักคอย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ศูนย์พักคอยคนสาคร 33 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 13 แห่ง แต่ยังไม่สามารถรับผู้ติดเชื้อเข้ามาได้เต็มที่เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการคัดกรองผู้ติดเชื้อ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร จึงสั่งให้ปรับลดข้อกำหนดการรับเข้าศูนย์พักคอยฯ เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ครอบครัว เข้าไปรักษาให้เร็วที่สุด ไม่ต้องรอขึ้นตอนทางสาธารณสุข

17.งบค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผอ.สำนักงบประมาณ เปิดเผยกรณีสธ.ขอให้เร่งอนุมัติงบกลาง 6.8 พันล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์เยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า สธ.ทำหนังสือมาถึงเดือน พ.ค. แต่ยังไม่สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ สธ.ยังแจ้งในหนังสือถึงการเบิกจ่ายกรณีดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะเบียด ก.การคลังกำหนดเฉพาะจำนวนชั่วโมงในการทำงาน ไม่สามารถเบิกได้เพิ่มหากต้องดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายไม่ชะงักและสามารถดูแลบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยเร็ว จึงได้อนุมัติงบ 4.2 พันล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลการเสี่ยงภัยของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ซึ่ง สธ.ต้องส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายจริงมาให้สำนักงบประมาณอีกครั้ง เพื่อเตรียมไว้กรณีที่สธ.จะตรวจสอบในภายหลัง ด้านอธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ พร้อมจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ทันที

17.รอเตียงฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับแจ้งมีคนผูกคอตายที่คอนโดสมบัติบุรี ทราบชื่อ นายเช้า สิงห์โต อายุ 73 ปี ลูกชายเล่าว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. พ่อได้โทรศัพท์มาว่าไม่มีแรงให้อาข้ามาส่ง วันต่อมาพาไปตรวจที่รพ.การไฟฟ้า แจ้งว่าติดเชื้อโควิด จึงประสานหลายคนให้ช่วยหาเตียง วานนี้พ่อโทรศัพท์มาบอกว่าหัวใจไม่ออก เหนื่อย จนเข้าวันนี้ อสม.ที่คอยดูแลส่งอาหารได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าพ่อผูกคอตายแล้ว

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมาหาราชาอนุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 10 เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หลังพระราชทานให้แก่สธ.ไปแล้ว 4 เครื่อง พร้อมมีพระดำรัสเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครต่างๆ ที่มีส่วนในการช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 พวกเราจะไม่ทิ้งประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-โฆษกสำนักพุทธศาสนา เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าให้ราชวิทยาลัยฯ จัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มพระราชทานแก่พระสงฆ์ 1,010 รูป ในวันที่ 28 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ สำนักฯ ยังหารือกับราชวิทยาลัยฯ นำวัคซีนซิโนฟาร์มมาฉีดให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่กทม. ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งฉีดให้กับสัปเหร่อของวัดที่รับเฝ้าศพโควิด-19 และครอบครัวด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เผย เตรียมยาฟาวิพิราเวียร์และฟ้าทะลายโจร รวมถึงเครื่องมือต่างๆ จัดเป็นชุดเพื่อให้แก่ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องทำ home isolation ช่วยเพิ่มปริมาณการรองรับผู้ป่วยสีเหลือง-แดงได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ส่วนอัตราการครองเตียงในขณะนี้มากกว่า 95% เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักเหลือน้อยกว่า 5% หลังจกดำเนินการ home isolation ได้ 1 สัปดาห์จะส่งผลให้เพิ่มช่องว่างของเตียงสีแดงและเหลืองได้มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, ChiangmaiNews, thestandard, thailandplus, pptvhd)

-อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563-20 ก.ค. 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 898 ราย เสียชีวิต 16 ราย กรมฯ จึงผลักดันนโยบายให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสมผ่านคลินิกฝากครรภ์ โดยให้หญิงตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และออกคำแนะนำการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด 19 ปรับรูปแบบบริการฝากครรภ์และคลินิกเด็กสุขภาพดีแบบวิถีใหม่ รวมถึงทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาจากโควิด 19 เพื่อหามาตรการป้องกัน โดยมีศูนย์อนามัยที่ 1-12 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (mcof, pptvhd)

-กรมอนามัย แนะนำช่วงสถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 พระสงฆ์ควรงดฉันภัตตาหารร่วมกัน แยกใช้ช้อน ชาม จาน และแก้วน้ำส่วนตัว สำหรับพุทธศาสนิกชน ให้เปลี่ยนเป็นทำบุญออนไลน์และปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน ส่วนศาสนาอื่นสามารถทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ได้ที่บ้าน และขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus โดยปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, tnthailand

-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการส่งต่อลิงก์รพ.ราชวิถีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาโดยไม่จำกัดอายุ ว่าเป็นข้อมูลเท็จ รพ.ราชวิถีเปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยของรพ.ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และบุคลากรของรพ. ขออย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อ สามารถติดตามข่าวสารรพ.ราชวิถีได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือ โทร. 0 2590 6000

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติ, thailandplus, สำนักข่าวอิศรา

-อ.ย. ชี้แจงกรณีมีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อ.ย. เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ว่า อ.ย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีน และแผนจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาการใช้วัคซีน เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีมาตรฐานในระดับสากล แต่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าหรือจัดหาวัคซีน ทั้งนี้ ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด 19 แล้ว 6 รายการ ได้แก่ แอสตราเซนเนกา โคโรนาแวก จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ WHO รับรอง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, thailandplus, thebangkokinsight -ออย. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ว่า ออย.มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยา กรณียาฟ้าวิราเอียร์ ขณะนี้ได้อนุมัติทะเบียนยาที่องค์การเภสัชกรรมได้วิจัย พัฒนาและผลิตเองแล้ว เมื่อ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา จะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือน ส.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำอาหารตุน กักตัว เน้นสะอาด ปลอดภัย สำหรับอาหารสดเลือกปริมาณพอเหมาะเพื่อความสดใหม่ แยกอาหารให้เป็นสัดส่วน จัดเก็บในอุณหภูมิเหมาะสม ส่วนอาหารกระป๋องและเครื่องดื่ม ก่อนซื้อควรอ่านฉลากให้ละเอียด และระวังอาหารแห้ง หากสั่งออนไลน์เสี่ยงได้รับสินค้าเก่าเก็บ ปนเปื้อนเชื้อรา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-รมว.อุตสาหกรรม เผย บอร์ดสมอ. เห็นชอบมาตรฐานตู้เก็บวัคซีน เร่งประกาศใช้เดือน ส.ค. รองรับความต้องการของรพ. ทั่วประเทศ คงคุณภาพวัคซีนในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ก่อนฉีดให้ประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-ที่ประชุม ศบค. กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ โดยนายภา ชุ่มชมการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน โดยตั้งแต่ 1-21 ก.ค. 2564 มีนักท่องเที่ยวสะสม 9,358 คน การจองห้องพักตามมาตรฐาน SHA+ ระหว่างเดือนก.ค. - ก.ย. รวม 244,703 คืน คิดเป็นอัตราการเข้าพักร้อยละ 10.12 สร้างรายรับการท่องเที่ยว 534.31 ล้านบาท และเห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพื้นที่นำร่องอื่น โดยพำนักภายในพื้นที่ จ.ภูเก็ต 7 วัน สามารถเดินทางท่องเที่ยวและพำนักในพื้นที่อื่นๆ อีกอย่างน้อย 7 วัน ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) จ.กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เลย์) และ จ.พังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่) เริ่มดำเนินการ 1 ส.ค. 2564</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ :</p> <p>-รพร. 21 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564 ได้แก่ 1.โครงการสืบสานแคปซูลฟ้าทะเลลายโจรเพื่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 2.โครงการร่วมแรงปรองกันภัย ส่งกำลังใจให้ รพร. มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้บุคลากร 2,000 คน 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนพื้นที่ทุรกันดาร 4.โครงการออมขวัญปิ่นสุข ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ทารกที่เกิดตลอดเดือน ก.ค. 2564 ณ รพร. 21 แห่ง 5.โครงการรื้องาน “ธารน้ำใจชุมชนกรุณา รพร. ร่วมสู้ประชาชน” มอบอาหารกล่องให้กับประชาชนที่มีารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 20-29 ก.ค. 2564</p>	-
<p>ร้องเกสัชกรใช้ทุนคืนพื้นที่ปฏิบัติงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-กรณีเครือข่ายเภสัชกรใช้ทุนปี 2564 เข้าพบ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เรียกร้องให้จัดสรรเภสัชกรใช้ทุนเข้าทำงานในพื้นที่ภายในเดือน ก.ค.นี้ เนื่องจากหลายรพ.ประสบปัญหาขาดแคลนเภสัชกรในการจัดระบบยาและวัคซีนป้องกันโควิด 19 นั้น นพ.สุระ ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.จำเป็นต้องรอคำตอบจาก ก.พ. เพื่อขออนุมัติการยกเว้นระเบียบการจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ เนื่องจากเภสัชกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องจัดจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ</p> <p>-ภก.สุภานัย ประเสริฐสุข ประธานชมรมเภสัชชนบท กล่าวว่า ขอความกรุณาให้เร่งรัดกระบวนการสรรหาเพื่อให้เภสัชกรใช้ทุนได้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร็วที่สุด</p>	-
<p>ผ้าอนามัยแบบสอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, pptvhd</p> <p>-หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเครื่องสำอาง มีเสียงวิจารณ์ในโซเชียลว่าอาจมีการฉวยโอกาสขึ้นภาษี ทั้งที่เป็นของจำเป็นของผู้หญิง ซึ่งบางประเทศมีการประกาศยกเลิกเก็บภาษีผ้าอนามัย ด้าน ออย. ชี้แจงว่า การออกกฎกระทรวง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ยืนยันเป็นสินค้าควบคุมและไม่ขึ้นภาษี</p> <p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เผย กรณีผลวิจัยการประเมินบุหรี่ไฟฟ้าของ ศจย. ที่บอกว่าผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน กรมควบคุมโรคสหรัฐฯ ยืนยันแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว แต่เป็นเพราะน้ำมันวิตามินอีอะซิเตทซึ่งเป็นสารเติมแต่งที่ผสมลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าแบบไม่ถูกกฎหมาย ข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง จึงให้ข้อมูลบิดเบือนต่อประชาชน</p>	-